



THỨ TUẦN THÁNH VÀ MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2024

Kính gửi: Quý Bà, quý Chị em trong Hội Dòng

cùng toàn thể Anh Chị em Hiệp Hội Mến Thánh Giá tại thể thân mến,

Hoà cùng Giáo Hội, chúng ta đang đi đến những chặng cuối cùng của hành trình Mùa Chay, đỉnh điểm là Tuần Thánh, tuân tưởng niệm Chúa trên đường lên Núi Sọ, chịu tử hình ô nhục đau thương. Chính trong sự ô nhục tột cùng là cái chết của Chúa Giêsu, mà thập giá đã trở nên Thánh Giá, mang lại sự cứu rỗi cho nhân loại. Chúng ta, những người con sống Linh đạo Mến Thánh Giá mời gọi tập trung cái nhìn và trái tim vào Đức Giêsu Chịu-Đóng-Đinh với một tình yêu phi thường (HC 54) nhằm thông phần với Đức Kitô để được vinh quang cùng Người.

Bước vào Tuần Thánh, đặc biệt Thứ Sáu Tuần Thánh, ta cùng Chúa Giêsu tiến về đồi Golgotha, hòa nhịp đập con tim với Chúa trong vườn dầu, hòa cùng hơi thở với Chúa trên thập giá và sống lại Mầu nhiệm tự hủy của Người. Đây là cơ hội để chúng ta một lần nữa làm mới lại tình yêu thuở ban đầu của mình. Từ đó biết ý thức và sẵn sàng đón nhận khó khăn, thử thách, góp nhặt thánh giá nhỏ trong cộng đoàn cũng như cuộc sống hằng ngày với sự bình an, tin tưởng và đặc biệt với tâm tình vâng phục bên trong. Dám lãnh trách nhiệm trong công việc, tôn trọng người khác trong các mối tương quan, và nhất là không bị các thú vui trần thế lôi kéo. Đứng trước con lốc của phát triển khoa học kỹ thuật và chủ nghĩa hưởng thụ tràn lan, con người đang cố gắng khẳng định đẳng cấp bản thân bằng việc: hòa tan mình trong các hiện tượng xã hội, bằng cấp và sống ảo, hưởng ứng lời mời gọi của Giáo Hội trong việc hội nhập văn hóa, nhưng đang vô tình hòa tan mình vào dòng chảy của thời đại, đôi khi trở thành một người đời thực sự, quên nhiệm vụ chính yếu là “cầu nguyện”. Thiếu đời sống cầu nguyện, rất dễ rơi vào khủng hoảng, khó chấp nhận Thánh giá, dễ buông xuôi, lạc phương hướng và mất bình an. Thậm chí còn đánh đổi cả ơn gọi để lấy một niềm vui không tên, một giá trị không tồn tại và thậm chí mất cả ơn gọi. Qua đó ta thấy “đời sống cầu nguyện” vô cùng quan trọng, như nhựa sống của cây, như linh hồn của thể xác. Dù có vấp ngã trên đường đời, ta vẫn can đảm đứng lên vì có Chúa luôn đồng hành, chờ đón và mỉm cười chờ ta.

Sau những ngày sám hối của Mùa Chay, chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa Phục sinh. Biển cố này nhắc chúng ta về một hành trình không ngừng nỗ lực tiến về phía trước. Ta hãy để ánh sáng của Đấng Phục Sinh chiếu soi vào góc khuất của cuộc đời, biến đổi và cùng nhau xây dựng một Hội Dòng và cộng đoàn hiệp nhất yêu thương, tiếp tục phát huy “sự hiệp thông” trong giáo xứ - giáo phận theo Linh đạo Mến Thánh Giá.

Em mừng lễ Phục Sinh đến tất cả quý Bà, quý Chị em trong Hội Dòng và toàn thể Anh chị em Hiệp Hội MTG Tại Thể. Xin Chúa Phục Sinh luôn đồng hành, giúp ta vượt qua chính mình, can đảm đứng lên sau những lần vấp ngã và quyết tâm làm lại những gì thất bại, biết sống lại con người mới với Chúa Phục Sinh trong cuộc sống hằng ngày. Em cầu chúc toàn thể gia đình Mến Thánh Giá Hà Nội: Tuần Thánh sốt sáng và Mùa Phục sinh 2024 tràn đầy niềm vui. Alleluia...

Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho việc phong thánh của Đấng Sáng Lập. Xin Ngài hướng dẫn Hội Dòng làm mọi sự vì vinh quang Chúa: biết gìn giữ gia sản tinh thần, căn tính, linh đạo, đặc sủng, sứ mạng và những truyền thống tốt đẹp của Dòng, nhất là biết nhạy bén trước những nhu cầu của thời đại ngày nay.

Hiệp nhất trong Đức Kitô Chịu-Đóng-Đinh

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024

Nt. Maria Đỗ Thị Như Hoa
Tổng Phụ Trách